

Bài thuyết trình tại Đäi Hội CSQG, Hoa Thịnh Đän, 31-3-2012



Kính thưa Quý Vị,

Ngäi Việt Nam mình đäc tiäng là hiäu khách. Mäi khi gäp nhau, dù quen hay không, thäng rät niäm nä häi thăm säc khoä, công viäc làm ăn cäa nhau. Tuy nhiên, chä mäi đây thôi, trong Cäng Đäng Ngäi Việt tä nän, đä xäy ra mät hiän täng rät bät thäng mà theo nhän xét cäa

tôi, thì:

Có vẻ chúng ta lõn nhõn t v i nhau.
Có vẻ chúng ta xa lõn nhau.
Có vẻ chúng ta nghi ng i nhau.

Tái sao tôi däm näi nhä väy?

Väi trän khäp cäc Tái u Bang Hoa Kä và trän toän thä giäi, mät cäu häi quen thäu c nhät trän mäi miäng ngäi Viät nam lúc này mäi khi gäp nhau là: "ANH LÀ AI? ANH LÀ AI?"

Quen biät nhau bao nhiäu năm träi, väy mà väa gäp nhau vän cä häi: "Anh là ai?" Ở Cali, tôi đã nghe nhiäu lõn cäu häi: "Anh là ai?" Đän khi sang đây, gäp lõn i quý Niên Träng, quý Bän cäu Sĩ Quan Cänh Sát Quäc Gia (CSQG) là nhäng ngäi đã biät tôi tä lâu. Thä mà tôi vän nghe häi: "Anh là ai?"

Quý Vä biät tôi đang näi gì räi.

Khi ca nhäc sĩ Viät Khang đät bài hát "Anh là ai?" thì mäi cäu häi, mäi cäu hát đã ngäm chäa đäng sän cäu trä lõn i.

*"Xin häi anh là ai?
Sao đánh tôi chäng mät chút näng tay,*

*Xin häi anh là ai?
Không cho tôi xuäng đäng đä tä bày
Tình yêu quê häng này?
Dân tä này, đã quá nhiäu đäng cay.*

Quyền xuồng đòng bìu tình đò bày tỏ quan đĩm là mĩt quyĩn căn bĩn cũa ngĩĩi dân đĩ đĩĩc Hiĩn Chĩĩng Liĩn Hiĩp Quĩc cũp nhĩn. Vĩy thì nhĩ cũm quyĩn nĩo đĩnh đĩp nhĩng ngĩĩi dân khi hĩ bày tỏ quan đĩm cũa mĩnh thì phĩi gĩi nhĩ cũm quyĩn đĩ là gĩ? - Thĩa là "bĩn phĩn quĩc". Chĩ cũ bĩn phĩn quĩc mĩi đĩnh đĩp nhĩng ngĩĩi yĩu nĩĩc mà thĩ.

Vĩ trong trĩĩng hĩp Viĩt Khang, quân phĩn quĩc đĩ là ai? Kĩnh thĩa Qũy Vĩ? Đĩ là Đĩng Cĩng Sĩn Viĩt Nam (CSVN).

*"Xĩn hĩi anh ĩ đĩu?... đĩng tĩm làm tay sai cho gĩĩc Tĩu...
Khi thĩ gĩĩi nĩy đĩ khĩng cũn Viĩt nam."*

Ai làm tay sai cho gĩĩc Tĩu? - Thĩa, đĩ là Đĩng CSVN.

NS Viĩt Khang đĩ gĩi quân bán nĩĩc là "ANH". Thĩ cũ sũ, tỉĩng Viĩt cũ mĩt tĩ rĩt hay vĩ rĩt đĩng cho bài hát nĩy. Đĩ là thay vĩ hĩi "Anh là ai?" thì cũng ta phĩi hĩi "Bay là ai? Bay là ai?" Gĩi Đĩng CSVN là "Anh" thì lĩch sũ quĩ đĩng. Gĩi là "Mĩy" thì khĩng đĩĩc lĩch sũ cho lĩm. Nhĩng gĩi là "Bay" thì rĩt đĩng đĩi vĩ mĩt Đĩng Cĩĩp, tĩi đĩ cũa dân tĩc.

Nhĩ cũ sĩ Viĩt Khang mĩi cũ viĩt cũ hai bài hát - hai bài hát mà thĩ - đĩ nĩi lĩn lĩng yĩu nĩĩc cũa mĩnh mà đĩ bĩ CSVN bĩt giam bĩt tĩch. Thĩ nghĩa là sao? Đĩy là mĩt cũ trĩ lĩi cho nhĩng ai đĩng nghĩ rĩng Đĩng CSVN rĩt mĩnh vĩ sũ kĩm kĩp Đĩt Nĩĩc VN đĩn muĩn đĩi. Khĩng đĩu! Nũu thĩ cũ sũ Đĩng CSVN cũn mĩnh, cũn sũng lĩu vĩi hĩng trĩu đĩng viĩn cũ sũng ĩng, đĩn đĩĩc thì hai bài hát cũa Viĩt Khang đĩu cũ nghĩa lý gĩ? Hai bài, cũ 200 bài, 2.000 bài cũng cũng làm cho Đĩng ĩy sũ.

Vĩy mà thĩ cũ tĩ, CSVN đĩ sũ hai bài hát đĩĩc tung ra bĩi chĩng gĩĩng hát cũa ngĩĩi nhĩ cũ sĩ cũa nĩi đĩnh cho tĩi ngĩy anh bĩ bĩt. Nhĩ vĩy thì làm sao đĩm nĩi rĩng CSVN mĩnh, mĩnh cũ cũ nĩo? Bĩo cũ Viĩt Nam thĩ nhĩ thĩng nĩi đĩn viĩc "chĩnh đĩn Đĩng". Nhĩng khi mĩt căn nhĩ đĩ bĩ mĩi mĩt tĩ trĩn xuĩng đĩĩi, tĩ trĩng ra ngoĩi thì làm sao cũ nhĩ đĩn đĩĩc? Chĩ cũ mĩt cũn gĩĩng thĩng qua là căn nhĩ đĩ sũ sũp thĩ. Tĩi tĩn cũ cũ rĩng Đĩng CSVN yĩu lĩm rĩi. Nĩ đĩng hĩp hĩi. Nĩ phĩi cũ t, cũ t bĩnh xĩc vĩ ngĩy đĩ khĩng cũn xa.

Hội đồng sáng lập chính trị của Hoa Anh Đào

Tài liệu số 7843: Tờn Sĩ Trờn An Bài
Tháng 13; T số 432; 11 Tháng 25; ng 4 N số 259; m 2012 23:53

Kính thưa Quý Vị,

Nếu có ai hỏi tôi: "Anh là ai? Đoàn Hoa Thanh Đoàn này làm gì? Và có một đội Hội Trờn này hôm nay với mục đích gì?" thì tôi xin thưa: Chúng tôi thuộc phái đoàn CSQG/VNCH tại Bắc Cali đây, cùng với rất nhiều chi đoàn của CSQG tại khắp các nơi ở đây, theo lời mời của ban tổ chức "**Hội đồng CSQG - Mùa Hoa Anh Đào 2012**". Chúng tôi ở đây, để cùng nhau ngắm Hoa Anh Đào, để rồi gửi những thông điệp Hoa Anh Đào và Đoàn N số 259 của VN còn đang rên xiết dưới ách thống trị của Cộng Sản.

Từ lâu, chúng tôi đã nghe nói là có một Mùa Xuân, một đô Hoa Thanh Đoàn (HTĐ) của Hoa Kỳ với rất nhiều cánh hoa Anh Đào xinh đẹp. Những người HTĐ, nhất là các bà các cô, ai cũng xinh đẹp, má hồng tươi và duyên dáng mà như Hoa Anh Đào. Bởi vậy, chúng tôi nô nức về đây để ngắm những và ngắm mình.

Đặc biệt, Trời đã ban cho những Nhỏ một loài hoa thật đẹp, nở vào mùa Xuân. Xò Phò Tang, con cháu của Thái Đờn Thanh N số 259, rất hãnh diện với loài hoa này và khi nhắc đến Hoa Anh Đào là nghĩ tới ta như những Nhỏ.

Vị tướng Nam mình có câu: "*Hội chiến đấu da, những chiến đấu tình*". Một quốc gia cũng vậy. Quốc gia nào cũng muốn cho toàn thể người dân văn hóa được thừa hưởng. Những quốc gia còn có những cái trở ngại. Nhỏ Bờn cũng đã không đi ra khỏi lãnh thổ này. Vì thế mà Nhỏ đã tham dự vào hai cuộc Thế Chiến, với những bá chủ hoàn toàn. Dĩ nhiên, những đó không bao giờ thành. Hai trái bom nguyên tử mà Hoa Kỳ đã dội xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki khiến Nhỏ phải tuyên bố đầu hàng. Những bá chủ thế giới của Nhỏ tan theo mây khói. Những biện pháp này hay cách khác, Nhỏ Bờn vẫn muốn những người cho thế giới thay đổi mạnh mẽ và niềm hãnh diện của con cái Thái Đờn Thanh N số 259. Nhỏ Bờn không thể cai trị Hoa Kỳ bằng chính trị và quân sự thì họ đã tìm cách hiện diện trên đất Hoa Kỳ bằng văn hóa và hoa Anh Đào là một chiến lược tích Nhỏ Bờn hiện diện trên đất Mỹ.

Cách đây vừa tròn 100 năm, tức là vào năm 1912, thành phố Tokyo của Nhỏ Bờn từng có một đô Hoa Thanh Đoàn của Hoa Kỳ một món quà gồm 3.000 cây Anh Đào. Vào năm 1965, những người ta trồng thêm 3.800 cây nữa để phủ kín xung quanh bãi hồ Tidal Basin. Nhờ vậy, năm nay, tại đây, có nhiều cây Anh Đào đã 100 tuổi.

Hàng loạt chính trị gia Hoa Anh Đào

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài
Thứ Tư, 11 Tháng 4 Năm 2012 23:53

Khi ngäm Hoa Anh Đào, điän hình là hôm nay đây, tôi đã phäi nghiäu län nhäc đän tên Nhät Bän. Näc Nhät đäc chúng ta nhäc đän väi tät cä sä trän träng. Không nhä lúc chúng ta nhäc đän Phát Xät Nhät chiäm đäng Đät Näc Viät Nam vào Thä Chiän Thä Hai, khiän cho khoäng 2 triäu ngäi Viät phát chät đäi vào năm tät Đäu 1945.

Thä giäi yêu Hoa Anh Đào thì thä giäi cũng thäng yêu näc Nhät.

Thä giäi nâng niu, chăm bón Cây Anh Đào thì thä giäi cũng khäm phäc và nä nang näc Nhät.

Näc Nhät đang muän dùng văn hoá đi träc, kinh tä đi sau, đä thäng lĩnh thä giäi.

Nhät Bän đang trän áp näc Mä bäng kinh tä väi nhäng chiäc Honda, Toyota, Mitsubishi, Suzuki và Nissan chäy khäp phä phäng Hoa Kä. Nhät Bän đang hiän điän ngay täi thä đä cäa Hoa Kä bäng mät räng Hoa Anh Đào. Đây là mät hình thäc phä träng säc mänh cäa Nhät đäc i hình thäc văn hoá. Nhân dân Hoa Kä chäc chän cũng biät nhä väy, nhäng hä chäp nhän điäu này.

Mäi quäc gia nhä bé trên trái đät này đäu có cách đä phä träng niäm hänh điän vä đät näc mình träc thä giäi. Có näc trän hay, nhäng cũng có näc trän rät đä. Chäng hän cách phä träng cäa Bäc Hàn thì chä làm trò cäi cho thä giäi. Nhäng Na Uy và Thäy Đän là hai näc nhỏ bé ở Âu Châu đã näi tiäng bäng các giäi thäng Nobel, nhäm thăng tiän nän khoa häc và hòa bình trên thä giäi.

Năm 2009, khi ông Obama väa chän tän chân ráo bäc vào Nhà Träng, chäa làm đäc viäc gì cä thì có tin ông đäc täng giäi Nobel Hòa Bình. Cä thä giäi ngäng. Nhäng đây là cách cäa Na Uy và Thäy Đän läo lái näc Mä, bäng cách täng cho TT. Obama giäi thäng hoà bình đä khuyän khích ông tái läp hòa bình ở Trung Đông.

Nói đän đây, chúng ta liên täng đän mät quäc gia khác cũng đang muän chinh phäc thä giäi không phäi bäng văn hoá, mà bäng quân sä rät đäman, qäy quyät. Tôi muän nói đän Trung Cäng.

Vào thời kỳ khoa học hiện đại này mà Trung Cộng còn đang muợn bá chủ hoàn toàn của bóng tối mênh quân sự, bóng cách lý thuyết đề ngườ. Trung Cộng đã muợn chỉ m lãnh toàn Biên Thái Bình Dương. Trung Cộng đã lập mặt xa lộ vĩ đại nối liền từ Hoa Lục chỵ dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua các quốc gia Lào, Miên, tới các nước Đông Nam Á. Trung Cộng đã chỉ m lãnh toàn vùng đất chi n lợc Cao Nguyên Trung Ph n của VN đất đó s b c t VN.

Mong bá v ng của Trung Cộng đã rõ ràng. Nhưng liệu thời giờ có thể làm ng cho Trung Cộng thời c hiện giờ c m ng này hay không?

Trong những ngày sụp đổ, nước Hoa Kỳ và Do Thái bắt đầu đánh Iran thì không phải thời giờ chỉ đánh mặt mình Iran đâu, mà là đánh đ n mặt Trung Cộng, vì 40% dầu hỏa của Iran đổ c bán cho Trung Cộng. Khi Trung Cộng không có nhiên liệu thì thời giờ này sẽ đi về đâu?

Các nước thuộc khu Á Châu của bao giờ đoàn kết với nhau chặt chẽ như bây giờ, để cùng với Hoa Kỳ b o v đ ng giao thông quốc tế trên biển Thái Bình Dương.

Chỉ riêng có Việt Nam là đen tối như thế vì Đ ng CSVN - con đẻ của Trung Cộng - vẫn còn đang cai trị VN. Đây là nỗi đau đ n và khó khăn vô cùng cho những người Việt yêu nước. Với sự tiếp tay của Đ ng CSVN, Tr ng Sa và Hoàng Sa kẻ nh đ trong vòng kiểm soát của Trung Cộng. Các mặt đ m ranh giới Hoa - Việt đã b nh đi đ Trung Cộng đem dân l n vào n i đ a Việt Nam. Đ i chiêu bài khai thác bô xít, Trung Cộng chỉ m c v ùng Cao Nguyên Trung Ph n để d dàng khống chế miền Bắc và miền Nam.

Cách đây 5 năm, trong một bài thuyết trình dài hơn một tiếng đồng hồ tại Atlanta, Georgia cho Hội Ái Hữu CSQG của ph ng, tôi đã bi n minh cho hành đ ng của t ng Nguyễn Ngọc Loan, Tổng Giám Đ c CSQG/VNCH đã x t m t sĩ quan Việt Cộng là hợp pháp. Mới đây nhất, cũng trong tháng 3-2012 này, nhà báo Nguyễn Thế ng Long đã viết một bài về b c nh T ng Nguyễn Ngọc Loan b n B y L p, với tựa đề "V ng Ni m 2: Những b c nh v ch n tranh năm đó và đáng đ ng Việt Nam hôm nay" với một nh n đ nh nguyên văn nh sau:

"V kinh t : Chúng ta đang ngày càng t h u so với các lân bang. V thời ch chính trị, chúng

Hội đồng sự chính trị của Hoa Anh Đào

Tác Giả: Tỉn Sĩ Trĩn An Bài

Thứ Tư, 11 Tháng 4 Năm 2012 23:53

ta là mọt đ th trong con mọt của các dân tộc văn minh. Tr tiên, gi ng nòi: Chúng ta đang vô làm bìn mọt bao đ t đai, bìn đ o và bìn t bao nh ng giá tr tinh th n của VN đ c hun đúc t su t 4.000 năm ch s và nhìn nhau b ng nh ng đôi mọt mang hình viên đ n. Còn đ ng tr c ng i ph ng B c, chúng ta i khúm núm đ n th m h i trong mọt "Dáng Đ ng" không th ch p nh n đ c. Th t đúng là "Gi a ngày vui mà n c mọt i trào!"

Bao lâu còn Đ ng CSVN, b u tr i VN còn mây che m đ m.

Tuy vậy, ng i Vi t QG không th n n lòng. L i đ n dò của T Tiên và các Anh Hùng VN còn đây:

- Vua Trĩn Nhân Tôn đã di chúc: "Mọt c đ t của tĩn nhân đ i, cũng không đ c đ i t vào tay k khác".

- Danh T ng Trĩn Bình Trĩn đã nói: "Ta thà làm qu n c Nam, còn h n làm v ng đ t B c".

- Bà Trĩn u: "Tôi mu n c i c n gió m nh, đ p lu ng sóng đ ..."

Và còn bìn t bao nhiêu l i vàng ng c khác n a chúng ta c n ph i ôn l i đ tin t ng vào H n Thiêng Sông Núi và Tỉn Nhân phù tr .

Lòng căm thù, oán than của 80 tri u đ ng bào qu c n i đ i v i Đ ng CSVN đã cao ngút tr i.

Các C ng Đ ng ng i Vi t t n n h i ngo i luôn h tr phong trào n i đ y trong n c.

Mọt s các H i Đoàn QG v n đoàn k t trong các sinh ho t, mà g ng đoàn k t đáng đ c đ cao là các H i Đoàn CSQG. Xin đ ngh các H i Đoàn Ng i Vi t QG t i h i ngo i hãy gi m i giao h o ch t ch v i các Dân Bìn u, Ngh Sĩ của đ a ph ng ng mình. Hãy dùng lá phi u của

Hội đồng sáng lập chính trị của Hoa Anh Đào

Tên Sĩ Trữ An Bài
Th#7913; T#432;, 11 Th#225;ng 4 N#259;m 2012 23:53

mình để đi lý luận pháp lý của Luật Pháp và Hành Pháp quốc gia mình đang trú ngụ là đòi hỏi Nhân Quyền cho VN.

Một số các gia đình không sinh hoạt trong các hội đoàn, nhưng đã có những đóng góp riêng rẽ, những vốn nhúng vào kế hoạch luật để Đăng CSVN.

Tôi biết có gia đình VN gửi con vào học trường Ngoại Giao HK với mục đích sau này những con đó sẽ là Đại Sĩ HK tại VN và sẽ lèo lái chính sách ngoại giao HK.

Tôi biết có gia đình VN có con là giáo sư tại trường Y Khoa bậc nhất của HK, đang hoàn tất công trình nghiên cứu với mục đích có thể lãnh giải Nobel về khoa học.

Tôi biết có gia đình VN cho con gia nhập quân đội HK để sau này lên hàng tướng lĩnh HK, cầm quân và giải phóng VN, hoặc sau khi giải ngũ sẽ bổ sung vào chính trường. Đó là con đường mà rất nhiều Tổng Thống Hoa Kỳ đã trải qua.

Tôi biết có một cựu sĩ quan CSQG - thi sĩ Lão Mã Sơn - đang có mặt trong phòng họp này, năm nay 90 tuổi, đã gửi cho tôi bài thơ, trong đó có câu làm tôi phải giật mình:

*"Saigon ơi, hãy ráng chờ Ta trở lại,
Trong thời gian ngắn lắm, chúng ta xa đâu."*

Ít có ai trong chúng ta đến tuổi 90 này, thì thì không lẽ chúng ta lại không có một niềm tin và hy vọng như với sĩ quan CSQG này hay sao?

Kính thưa Quý Vị,

Vào ngày 5-3-2012 vừa qua, trên 1.000 người Việt quốc gia đã tập họp các Tiểu Bang Hoa Kỳ

Hội đồng sáng lập chính trị của Hoa Anh Đào

Tác Giả: Tờn Sĩ Trờn An Bài
Thứ Tư, 11 Tháng 4 Năm 2012 23:53

và Hoa Thnh Đn này đ làm m t cu c bi u đ ng l ch s t i Toà B ch c và Qu c H i HK. Gia đnh CSQG kh p n i cũng đã v đ g p ti ng v i đ ng bào. Xin cám n C ng Đ ng Ng i Vi t QG t i Hoa Thnh Đn này đã đ n các phái đ n v đ đ chúng ta hoàn thành chi n đ ch Thnh Nguy n Th . Tôi hy v ng m t ngày không xa, l c l ng CSQG/VNCH cũng s kh i x ng chi n đ ch Thnh Nguy n Th Hoa Anh Đào, báo hi u cho m t ngày Cách M ng lan to trên kh p Quê H ng VN thân yêu c a chúng ta.

Đã có tin r ng chúng ta t **ch c** chi n đ ch Thnh Nguy n Th ch nh m tranh đ u cho nhân quy n t i Vi t Nam, mà không có ý l t đ ch đ CSVN. Hôm nay, chúng tôi xin đ c chia s v n t t v i Quý V hai đ i m quan tr ng sau đây:

Thnh t, toàn th th gi i t do đã xác nh n r ng h c thuy t C ng S n là m t quái thai c a nhân lo i, đ c xu t hi n vào th k 19 và 20. Và cho đ n nay, th gi i đã tiêu di t ch đ đó, ngo i tr còn sót l i 4 n c là Trung C ng, Cuba, B c Hàn và Vi t Nam. Ch đ CS t b n ch t không bao gi ch p nh n nhân quy n. Vì th , *tranh đ u cho nhân quy n t i Vi t Nam đ ng nghĩa v i tranh đ u tiêu di t ch đ C ng S n* .
V n đ Nhân Quy n và tiêu di t ch đ CSVN tuy hai, nh ng th c s ch là m t.

Th nh, nh ng ng i Vi t yêu n c t i qu c n i cũng nh qu c ngo i đ u có nh ng b ng ch ng c th r ng Đ ng CSVN là tay sai c a Trung C ng. Đ ng này đã lén lút bán n c cho Trung C ng. Do đó, *ch ng Trung C ng c p đ t VN cũng là ch ng Đ ng CSVN d ng n c cho Trung C ng*. Th t là vô cùng ngh ch lý khi có ng i ch tr ng r ng c n ph i h p tác v i Đ ng CSVN đ ch ng Trung C ng.

Hai l p tr ng này ph i đ c c ng quy t kh ng đ nh và truy n l i cho h u du c a chúng ta.

K T LU N:

Tôi xin cám n Ban T Ch c đã dành cho tôi vinh đ đ c phát bi u t i Đ i H i này. Và tôi xin đ c trân tr ng cám n Quý V đang hi n di n trong phòng h p này đ nghe tôi phát bi u.

Trong giây phút trang tr ng này, chúng ta đang h p nhau t i th đô Hoa Thnh Đn c a Hoa

Hội đồng sáng chế trí tuệ Hoa Anh Đào

Tác Giả: Tán Sĩ Trán An Bài

Thứ Tư:, 11 Tháng 4 Năm 2012 23:53

Kính, mặt mũi nể tể công trình cho Nhân Quyền, Tự Do và Dân Chủ nhốt trên thế giới. Chúng ta cùng hân hoan lòng với Quê Hân hoan VN, với đời đa số đấng bào đang làm than đối khổ, với mặt xã hội đầy bất công thối nát, với bao nhiêu người yêu nước đang lâm cảnh tù đày. Chúng tôi xin gửi nhúng đóa hoa Anh Đào xinh tươi và hân hoan thắm ngào ngọt, công trình cho lòng kính phục, công trình cho lòng quý mến đến các Anh Hùng Tử Nhân Lòng Tâm quốc ái. Nhúng với Anh Hùng đó đang rỗi hết giờ Dân Chủ, Tự Do trên Đất Nước. Hội đồng sáng chế nhà nông đi gieo hạt giống trong mồ hôi, trong nước mắt, trong nhọc nhằn, nhúng khi đến ngày hoa trái đơm bông thì hân hoan hái trong vui mừng và hoan lạc.

Cầu mong cho Mùa Gặt đầy sơm trên Quê Hân hoan VN.

*** Tán Sĩ TRán AN BÀI**

Cáu Giáng Sĩ Học Viên CSQG



